

การรวมตัวกันของเหล่าผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอิทธิพลที่ กรุงเทพฯ



งานสัมมนาภายในหนึ่งวันที่รวบรวมวิทยากรชื่อดังมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความทรงอิทธิพลให้กับผู้นำ

2 พฤษภาคม 2560 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – งาน The Influential Leaders เป็นงานสัมมนาที่รวบรวม “ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอิทธิพล” ในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิทยากร นักเขียน นักอบรม และผู้นำทางความคิดระดับโลก ซึ่งจะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเป็นผู้นำ การสร้างเครือข่าย การสร้างชื่อเสียงในโลกออนไลน์ สุขภาพและไลฟ์สไตล์ การเน้นภาพลักษณ์ของแบรนด์ การสร้างความสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ

งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง BNOW.org เป็นองค์กรเพื่อสังคมและ Together We Can Change the World (TWCCTW) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กและสตรีที่ด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจน

“ในงาน The Influential Leaders ครั้งนี้ เราหวังว่าจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อสร้างมูลค่าในตนเอง เพื่อเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพล ซึ่งจะทำให้ตนเองเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทั้งสำหรับองค์กร ชุมชน และวงการที่ตนเองอยู่ เราอยากให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้จากผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ทำงานของตนเองโดยอาศัยภาวะความเป็นผู้นำ” คุณสก็อตต์ ฟรีดแมน (Scott Friedman) CEO และผู้ก่อตั้ง TWCCTW กล่าวอธิบาย

งานสัมมนาภายในหนึ่งวันนี้จะให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ดังนี้

- วางแผนเป้าหมายในการสร้างอิทธิพลของตนเอง
- มีส่วนร่วมกับผู้อื่น มีส่วนร่วมกับ “ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงอิทธิพล” และนำความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
- เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้นำ เรียนรู้จากผู้อื่น และขยายเครือข่ายของตนเองโดยการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆ อย่างยั่งยืน
- มุ่งมั่นทุ่มเทกับขั้นตอนการสร้างอิทธิพลให้กับตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพล!

“TWCCTW ระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนหน่วยงานภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติครบเหมาะสมในทุกๆ ด้านเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ตลอดจนสตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย โดยเรานำเสนอทั้งเงินทุนและทักษะในเชิงวิชาชีพของเราให้แก่องค์กรที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีซึ่งจัดหาการศึกษาและการอบรมเพื่อฝึกวิชาชีพให้แก่กลุ่มคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเหล่านี้ โดยช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตที่เป็นอิสระและหาเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน”
คุณสก็อตต์กล่าวเสริม

“เราเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามของเรา เวลาที่เราไปเยี่ยม เราก็ได้เรียนรู้ เราให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราแสดงให้เห็นว่า เราให้ความใส่ใจ และเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กที่ละคนๆ เราให้ความหวังและความช่วยเหลือแก่พวกเขา รายได้จากกิจกรรมของเราในประเทศไทย จะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลในประเทศไทยที่ให้ความช่วยเหลือเด็กผู้หญิงและสตรีด้อยโอกาส”

คุณพัชรี พันธุมโน ผู้ก่อตั้ง BNOW.org ชี้แจงว่า ภารกิจอย่างหนึ่งของ BNOW.org คือ ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจ SME ในประเทศไทย

“ดิฉันเชื่อว่างานในครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพื่อนำพาทั้งตนเอง ทีมงาน และองค์กรของตนเองไปสู่ความสำเร็จโดยการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างอิทธิพลให้แก่ตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ห้ามพลาด โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้แข็งแกร่ง” คุณพัชรีกล่าว

งาน The Influential Leaders จะจัดขึ้น ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.15 – 18.00 น. ราคาปกติ 2,200 บาท (บวกเงินบริจาคให้แก่การกุศล +10% หรือ +20%)
ซื้อบัตรล่วงหน้าก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม ราคา 1,800 บาท (บวกเงินบริจาคให้แก่การกุศล +10% หรือ +20%) ค่าบัตรรวมอาหารกลางวันบุฟเฟต์ 1 มื้อและของว่าง 2 มื้อ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อทางอีเมล awesome@bnow.org หรือโทร 02 662 5622
#####

เกี่ยวกับ BNOW.org

ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเพื่อนและผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อปี 2546 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับชุมชน คติพจน์ของ BNOW.org คือ การเชื่อมโยงและการสร้างแรงบันดาลใจ ทางองค์กรได้มีการจัดงาน Networking Event เป็นประจำทุกเดือน และยังมีโครงการ Entrepreneur Now Awards ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การยอมรับและชื่นชมบุคคลและทีมผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ดำเนินงานมีธุรกิจในประเทศไทย เป้าหมายของโครงการคือ ส่งเสริมความก้าวหน้าของให้กับธุรกิจ SME หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและรับข่าวสาร โปรดสามารถเข้าชมได้ที่ www.entrepreneurnow.asia

เกี่ยวกับ Together We Can Change the World (TWCCTW)

TWCCTW มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและสตรีด้วยโอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายินดีเสนอทั้งเงินทุนและทักษะในเชิงวิชาชีพของเราให้แก่องค์กรที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีซึ่งจัดการการศึกษาและการอบรมเพื่อฝึกวิชาชีพให้แก่กลุ่มคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเหล่านี้ โดยช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตที่เป็นอิสระและหาเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน เชิญชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://twcctw.org/>

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณภาพร สารทจำเจริญ (แจน) pr@brandnow.asia หรือ 099-2584428

คุณคชนนท์ แสงสุข (เซน) event@brandnow.asia หรือ 091-8589912

ลิสนาวี วิชิตสรสาตร (วินดี้) info@brandnow.asia หรือ 085-3573635

คุณกิตติมา เศรษฐ์ (ทินนี่) kittima@brandnow.asia หรือ 081-8262399

บริษัท แบรินด์นาว จำกัด www.brandnow.asia โทร.: +66 2 662 5622